

ครูสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ครูสภา พ.ศ. 2560 - 2564

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.ค. 2560

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการครูสภา กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการศึกษารอบและแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และดำเนินการจัดทำข้อมูลในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้ครบถ้วน เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับครูสภากำหนดจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 - 2564 ของครูสภาขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ในส่วนที่เกี่ยวข้องของกับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ขณะนี้ สำนักงานเลขาธิการครูสภาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ครูสภา พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการครูสภา มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระบบการผลิต คัดกรอง พัฒนา และยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสูงสากล ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยกัน 4 ส่วน 1. ไม่ว่าจะเป็น **ต่อสถาบันผลิตครู** ในเรื่องการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพซึ่งส่งผลให้สถาบันผลิตต้องดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ **ต่อผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครู** โดยระบบและกลไกในการคัดกรองการเข้าสู่วิชาชีพ ที่จะมีความหลากหลายและชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพครู **ต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา** เพื่อให้ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐาน และ **ต่อสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด** ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนระบบและกลไกการการผลิต คัดกรอง พัฒนา และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ครูสภา www.ksp.or.th หรือสแกน QR Code เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถ **คลิกที่นี่** หรือสแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ครูสภา พ.ศ. 2560 - 2564 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

สอบถามข้อมูล/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โทร 0 2280 6166 โทรสาร 0 282 8823 หรือผ่านทางอีเมล: varaporn@ksp.or.th